



แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิใน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ



สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี



02 580 0707-8



nbr@cgd.go.th

Download

เอกสารให้ความ
ยินยอมโอนเงิน
สวัสดิการ



จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน
เป็นระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเม.ย. - ก.ย. 66)
ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน



กรณียังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์

1. นำบัญชีเงินฝากธนาคารไปผูกระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและผูกพร้อมเพย์ได้

2. ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอม
โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชี

(ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด)

กรณีที่ 1

ผู้มีสิทธิมีบัญชีร่วม
ของตัวเองกับบุคคลอื่น
ผู้มีสิทธิกรอกข้อมูลและลงลายมือ
ชื่อในแบบหนังสือให้ความยินยอม
โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วม
กับบุคคลอื่น

กรณีที่ 2

ผู้มีสิทธิไม่มีบัญชี
และให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น
ผู้มีสิทธิกรอกข้อมูล
และลงลายมือชื่อในแบบหนังสือ
ให้ความยินยอม
โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชี
บุคคลอื่น

ผู้มีสิทธิ ทั้ง 2 กรณี ต้องยื่นเอกสารหลักฐานให้สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

1. แบบหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการ ฯ แต่ละกรณี
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัญชีร่วม หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินโอนสวัสดิการแทน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับได้รับสิทธิและผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้รับเงินโอนสวัสดิการแทน เช่น สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง
5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์/สะสมทรัพย์/เพื่อเรียก/กระแสรายวัน (ยกเว้น ประเภทเงินฝากประจำ/ลดหย่อนพิเศษ/บัญชีที่มีเงื่อนไข) ที่จะได้รับเงินสวัสดิการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ กรณี โอนเงินไม่สำเร็จ จำแนกตามจังหวัดทะเบียนบ้าน
 รอบจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2566

ข้อมูล ณ 8 /11/66

ลำดับ	ชื่อ นามสกุล	ช่องทาง โอนเงิน สงเคราะห์ฯ	เหตุผลโอนเงินไม่สำเร็จ	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน			
				เลขที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	นาย ชูเกียรติ อารีย์	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	120/3	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
2	นาย เสงี่ยม ชิตมีชัย	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	4/1	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
3	นาง มณีนุช อินทร์ธำรง	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	16/2	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
4	นาง ชลอ ขาวสะอาด	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	68	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
5	นาย พิศณุ สร้อยเพชร	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	58	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
6	นาง ต้อย บัวอยู่	พร้อมเพย	ไม่มีบัญชี	49/3	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
7	นาง ม่วย เทพรักษา	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	24	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
8	น.ส. มาลีนา จินดาเจีย	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	50	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
9	นาง ง้อ จริยะปัญญา	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	51	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
10	น.ส. ชำนาญ ทองเกต	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	83	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
11	นาง หนู ทองอินทร์	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	118	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
12	น.ส. อำนวย เต็มชื่น	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	1/6	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
13	นาย ประเสริฐ พรานพนัส	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	114/1	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
14	นาย คักดา เกดไชโย	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	32/4	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
15	นาง สาลี นิลนพคุณ	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	5/1	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
16	นาย ประสาน หลงรอด	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	11/3	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
17	น.ส. สุวรรณ พุทธเงิน	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	13	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
18	นาย หวน เสนาธรรม	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	15/1	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
19	นาย สำอางค์ ภูชะ	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	17/1	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
20	นาง เยื่อ อ่างเหล็ก	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	22/1	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
21	นาย ทองดี อินทรเทวา	พร้อมเพย	ไม่มีบัญชี	57	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
22	นาง กิ่ง วงษ์มณี	พร้อมเพย	ไม่มีบัญชี	36/1	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
23	นาง นวน นพพากุล	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	43	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
24	นาย ทุย นพพากุล	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	44/1	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
25	น.ส. เงิน สังข์ทอง	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	44/1	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
26	นาย พเยาว์ สังข์ทอง	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	74	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
27	น.ส. ประทุม เจริญศรี	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	74	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
28	นาง เรณู ขวัญเมือง	พร้อมเพย	ยังไม่มีการลงทะเบียนสมัคร Promptpay	38/3	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี

ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน (e-KYC)
จำแนกตามจังหวัดทะเบียนบ้าน
ข้อมูล ณ 8 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ	ชื่อ นามสกุล	ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน				
		เลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
1	นายประกอบ นพากุล	43/2	6	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
2	นายเชิด อรามคง	26/1	6	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี
3	นางบุญสม จุฑะศรี	18/2	2	หนองกลางนา	เมืองราชบุรี	ราชบุรี